
การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ครั้งท่ี 5/66

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์ ช้ัน 2 อาคารวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ผู้มาประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีสกุล คณบดี ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ

3. อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ

4. อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ กรรมการ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์

6. อาจารย์นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบ กรรมการ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

7. อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ ผู้แทนประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการ

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข อาจารย์ประจําวิทยาลัยบริหารศาสตร์ กรรมการ

9. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล อาจารย์ประจําวิทยาลัยบริหารศาสตร์ กรรมการ

10. อาจารย์ ดร.รุจาดล นันทชารักษ์ อาจารย์ประจําวิทยาลัยบริหารศาสตร์ กรรมการ

11. นางอรทัย ใจป้อ ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี กรรมการและ

เลขานุการ

12. นางสาวศิริกานดา ไข่คํา หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม เน่ืองจากติดราชการอื่น

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ

2. อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.



ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดี ประธานท่ีประชุม ได้แจ้งให้ที่

ประชุมรับทราบดังนี้

1) การจัดงานบุญสิงห์ไพร ได้รับการช่ืนชมจากอธิการบดี และผู้ที่เข้าร่วมงานดังกล่าว

คณบดีโดยเป็นผู้บริหารของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ขอบคุณการจัดงานบุญสิงห์ไพรที่ได้มีการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นการดําเนินการโดยนักศึกษา และคณาจารย์ บุคลากรเป็นผู้สนับสนุนการ

ดําเนินกิจกรรมและการเรียนรู้ของนักศึกษา

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับ

มอบหมายจากคณบดีเพื่อเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัย ในนามผู้แทนคณบดี

ความเห็นท่ีประชุม รับทราบ

1.2 เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

นางอรทัย ใจป้อ ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งให้ท่ีประชุม

รับทราบดังนี้

1) การตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินคณบดี ข้อมูล ณ วันท่ี 15 กันยายน 2566 สําหรับ

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ คงเหลือผู้ตอบแบบประเมินในส่วนของสํานักงานคณบดี คิดเป็นร้อยละ 65.12 และได้

ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการ เพ่ือประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินดังกล่าว สําหรับในส่วนของศิษย์

เก่า และนักศึกษา มีการประเมินครบถ้วนแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100

2) กรรมการลาประชุม 1 ท่าน ผูช้่วยคณบดี (อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ)

ความเห็นท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม

นางอรทัย ใจป้อ ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการท่ีประชุม ได้

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยบริหารศาสตร์ คราวประชุม คร้ังที่

4/2566 เมื่อ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําวิทยาลัยบริหารศาสตร์ คราวประชุม ครั้งท่ี 4/66 เม่ือ วันพุธท่ี 19 กรกฎาคม 2566

ความเห็นท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ได้รายงานให้

ท่ีประชุมรับทราบดังนี้



1) การเ ข้าร่วมประชุมวิชาการ ท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคามท้ังนี้สํ าหรับการจัด

ประชุมสัมมนาวิชาการครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเป็นเจ้าภาพ ข้อสังเกต จากการเข้าร่วมสัมมนา

วิชาการครั้งนี้ จะเห็นว่าเครือข่ายวิชาการฯ ได้มีการขยายเพ่ิมอย่างรวดเร็ว มีความคุ้มค่าท่ีจะยังคงเป็นสมาชิก

การไปดูงาน ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ท่ี 21

สิงหาคม 2566 สามารถสรุป ได้ดังนี้

วิทยาลัยบริหารศาสตร์สามารถ Benchmarking กับ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (COLA KKU) มีวิสัยทัศน์

คือ สถาบันชั้นนําของการเรียนรู้ด้านกิจการสาธารณะของอาเซียน และมีพันธกิจคือ การจัดการศึกษา การวิจัย

และการบริการวิชาการ เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารกิจการสาธารณะทั้งในระดับท้องถ่ิน

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

มีแนวคิดสําคัญในการบริหารจัดการของหน่วยงานคือ Decentralization Localization

มุ่งพัฒนาคนเข้าสู่ระบบของท้องถ่ิน Digital Governance และ Serving Society โดยใช้ระบบเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพคือ EdPEX ซึ่งเป็นหน่ึงในไม่กี่คณะที่เปิดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ใช้เกณฑ์

นี้ โดยมีหน่วยงานในต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือทางวิชาการ เป็นหน่วยงานในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศ

จีน สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในยุโรป

สําหรับแนวทางการบริหารทางการเงิน เน้นการพ่ึงพอตนเอง และใช้การศึกษา ROI ใน

ทุกมิติ การคํานวณ จุดคุ้มทุนอย่างละเอียด การใช้ Proxie ทางการเงินอย่างละเอียด และกําหนดให้ผู้บริหาร

ต้องทํา BMC ได้ หน่วยงานมีการสร้างการรับรู้ของบุคลากร และหน่วยงานภายนอก โดยการจัด Seminar

Series เพ่ือสร้าง Visibility และการจัดการ Policy Advocator Forum มีการบริหารหลักสูตร เน้น

Management Science เพ่ือให้สอดคล้องกับ ISCED การใช้ระบบ 1 หลักสูตร และสาขาวิชาย่อยเพ่ือลด

จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ มีทิศทางการบริหารด้านวิชาการ คือ งานด้านวิชาการ งานวิจัย และบริการ

วิชาการต้องมี Flagship ที่ชัดเจน จ้างอาจารย์ที่มีความหลากหลาย เน้นการบริหารด้วยผลงานตาม Flagship

หาจุดเน้นอื่นท่ีคู่แข่งไม่เล่น

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการแสดงความเห็นที่หลากหลาย และมีมติให้ ผู้บริหาร จัดทําแนวทาง

การจัดทําแผน หลักสูตร และส่วนของบริหาร นําไปเปรียบเทียบกับคู่เทียบ โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่าย

ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ดําเนินการต่อ รวมท้ังมีการติดตามในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ความเห็นท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบ

3.2 การจัดการหลักสูตร

3.2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้

รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหลักสูตรให้ท่ีประชุมรับทราบดังนี้

- การเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาจากประเทศจีน ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียน

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 (รุ่นที่ 10) หลังจากที่อาจารย์ ดร.อุทัย ดุลยเกษตรได้มีการปรับ



พ้ืนฐานด้านการวิจัย และจะได้ให้มีการนําเสนอโครงร่างดุษฏีนิพนธ์ และสําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 (รุ่นที่ 11)

เป็นนักศึกษาหลักสูตรท่ีได้จัดการเรียนการสอนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีทําวิจัย ซ่ึงเป็นบุคลากรที่มาจาก

หน่วยงานท่ัวไป และท่ีต้องมีการเรียนสําหรับนักศึกษาท่ีทํางานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

- สําหรับนักศึกษาตกค้าง อยู่ระหว่างการเร่งสอบดุษฏีนิพนธ์

- มีนักศึกษาที่มาเรียน เป็นนักศึกษาท่ีมาจากมหาวิทยาลัยที่อยู่นอก MOU ของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาต้องการให้มีการดําเนินการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือคณะ

MOU/MOA เพ่ือให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ รับทราบ ทั้งนี้สําหรับการ MOA วิทยาลัยสามารถ

ดําเนินการไดไ้ม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัยราชภัฎ ในประเทศจีน

ความเห็นท่ีประชุม รับทราบ

3.2.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้

รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับหลักสูตรดังนี้

สําหรับนักศึกษาจากประเทศจีน ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีท่ี 2 หลักสูตรได้

มอบหมายให้อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประสานสุขเป็นผู้ประสานงานในการดูแลนักศึกษา

สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 อยู่ระหว่างการแต่งต้ังกรรมการท่ีปรึกษา และเตรียมการ

สําหรับการสอบภาษาต่างประเทศ และคาดว่าจะสามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน

นี้

สําหรับนักศึกษาชั้นท่ี 1 กําลังอยู่ระหว่างการเรียนรายวิชาสัมนา 1 เพื่อจัดทําโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ในบทท่ี 1

สําหรับนักศึกษาไทย ท่ีอยู่ในช้ันปีท่ี 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา ได้มี

การติดตามความก้าวหน้าการทําวิทยานิพนธ์ และนักศึกษาอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจัย และทํา

โครงร่างวิทยานิพนธ์

สําหรับการจัดการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ก็ดําเนินการตามโครงสร้าง

หลักสูตร และได้มีการเร่งรัด และติดตามนักศึกษาที่ตกค้างให้สําเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร สําหรับ

การวางแผนการบริหารหลักสูตรจะได้มีการจัดทําปฏิทินการศึกษาให้สามารถสําเร็จการศึกษาตามโครงสร้าง

หลักสูตร

ความเห็นท่ีประชุม รับทราบ

3.2.3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์นารีวรรณ กล่ินรัตน์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รายงาน

ความก้าวหน้าของการบริหารจัดการหลักสูตรให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้



ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2566 หลักสูตร ได้มีการแจ้งยืนยันการรับนักศึกษา ประจําปี

การศึกษา 2567 ให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา (ตามเล่ม มคอ.2) จํานวน 100 คน และร่วมรับสมัคร

นักศึกษาในระบบ TCAS 1-3 โดยการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในรอบ TCAS 4 จะรับตามจํานวนท่ีขาดเท่านั้น

ได้รับการแจ้งเตือนจากมหาวิทยาลัยว่าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ครบรอบในการ

ปรับปรุงหลักสูตร ท้ังนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ

หลักสูตร ได้มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับ

การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1

มิถุนายน 2566- 31 พฤษภาคม 2567 โดยเปลี่ยนแปลงจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย รองประธานหลักสูตร

เป็น อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข

ความเห็นท่ีประชุม รับทราบ

3.2.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รายงานความก้าวหน้า

ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

หลักสูตร ได้มีการแจ้งยืนยันการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2567 ให้เป็นไปตาม

แผนการรับนักศึกษา (ตามเล่ม มคอ.2) จํานวน 100 คน และร่วมรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS 1-3 โดย

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในรอบ TCAS 4 จะรับตามจํานวนท่ีขาดเท่านั้น

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2566 คือ จํานวนรับเข้า 180 คน

มีนักศึกษาลาออกจํานวน 3 คน คงเหลือ 177 คน

ความเห็นท่ีประชุม รับทราบ

3.3 สํานักงานสีเขียว (Green Office)

นางอรทัย ใจป้อ ผู้ อํานวยการสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสํานักงานสีเขียววิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับกิจกรรมสํานักงานสี

เขียวให้ท่ีประชุมรับทราบ ดังน้ี ตามท่ีรองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ได้รับวิทยาลัยบริหารศาสตร์

เข้าโควต้าของหน่วยงาน วช. เพื่อสนับสนุนการประเมินสํานักงานสีเขียวตามเง่ือนไขของกรมควบคุม

สิ่งแวดล้อมได้เข้ามาให้คําแนะนําและประเมินความพร้อมสําหรับการของรับการประเมินสํานักงานสีเขียวนั้น

ดังน้ันวิทยาลัยจึงได้มีการปรับปรุงนโยบายการจัดการสํานักงานสีเขียว ประจําปี 2566 ของวิทยาลัย เพื่อให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผล มีประเด็นท่ีมีการปรับปรุงดังนี้



1. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ รับทราบถึง

ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ร่วมมือในการรักษาความ

สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุขอนามัยและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

3. ปรับปรุงระบบการใช้ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ

4. ควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน มลพิษ/ของเสีย การ

จัดซ้ือจัดจ้าง และบริการ ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

5. สร้างสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ให้มีพื้นที่สีเขียวเอื้อต่อการทํางานอย่าง

ต่อเนื่อง

6. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกําหนด และระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเกณฑ์การเป็น

สํานักงานสีเขียว (Green Office) อย่างต่อเนื่อง

7. กําหนดให้ตัวช้ีวัดการดําเนินงานตามเกณฑ์สํานักงานสีเขียวเป็นตัวช้ีวัดการประเมินผล

การปฏิบัติงานรายบุคคล (TOR)

8. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ความเห็นท่ีประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ

3.4 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

นางอรทัย ใจป้อ ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้รายงานความก้าวหน้าเก่ียวกับการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจําปี 2566 ของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้มีการรายงาน

แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรอบ 9 เดือน ( ณ 30 กรกฎาคม 2566)ให้กับมหาวิทยาลัย

เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ คือ 1) แบบรายงาน มจ-ส-02 2) แบบฟอร์มควบคุมภายใน ปค5

และ 3) แบบรายงาน ปค4 และจะได้มีการรายงานอีกครั้งเม่ือครบรอบ 12 เดือนในเดือนตุลาคม 2566

ความเห็นท่ีประชุม รับทราบ

3.5 จรรยาบรรณและวิชาชีพ

นางอรทัย ใจป้อ ผู้อํานวยการสํานักงานคณบดี ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ

กระทรวง อว ได้ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือขายผลงานวิจัย หรือการตีพิพม์

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภายในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพบว่ามีอาจารย์ท่ีมีพฤติกรรมเข้าข่ายซื้อขาย

งานวิจัยจํานวน 109 คน ใน 33 มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์จํานวนหนึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย

มีมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างสอบสวนวินัยพบผู้กระทําความผิดแล้ว 9 คน ไม่พบความผิดปกติ

21 คน และอยู่ระหว่างการตรวยสอบ 44 คน และไม่ได้เป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 8 คน



สําหรับมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ได้ดําเนินการตรวจสอบพบว่ามีนักวิจัยที่กระทําความผิดจริงเข้า

ข่ายซื้อขายผลงานวิจัยจริง โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสอบสวนและลงโทษไล่ออกแล้ว 1 ราย และอยู่

ระหว่างการสอบสวนวินัย 2 ราย

สําหรับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกประกาศกรณีมีบุคลากรในสังกัด 1 รายมีพฤติการณ์ว่า

มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีความผิดปกติจนเกิดความเสียหาย และผลการตรวจสอบพบว่ามี

พฤติการณ์กระทําผิดวินัยร้ายแรงจริงโดยได้ลงโทษทางวินัยร้ายแรงและพ้นจากการเป็นบุคลากรของราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว

สําหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยที่ประชุมอนุกรรมการบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 ได้

มีมติให้สอบถามมหาวิทยาลัยว่าจะดําเนินการในเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการให้ความเห็นหลากหลาย และให้คณาจารย์มีจรรยาบรรณในการดํารง

วิชาชีพด้านวิชาการโดยสุจริต

ความเห็นท่ีประชุม รับทราบ

3.6 การพัฒนานักศึกษา

ความเห็นท่ีประชุม

งานบุญสิงห์ไพร บูรณาการร่วมกับหลักสูตร

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา

4.1 พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการควบคุมการเบิกจ่ายเงินทดรองสําหรับการจัดกิจกรรม การจัดงาน

ต่าง ๆ เฉพาะวงเงินท่ีเกินกว่า 100,000 บาท [ขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เ.pdf]

[mjuหลักเกณฑ์การควบคุมการเบิกจ่ายและยืมเงิ.pdf] [ฟอร์มอาหาร คํ้าประกัน เกินแสน.pdf]

4.2 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผููุรับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์

[mjuขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแ.pdf]

ความเห็นท่ีประชุม

อ.บงกชมาศ เป็น กรรมการและเลขาฯ

อ.สมคิด เป็นกรรมการ

4.3 พิจารณาการจัดสรรเงินสบทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานส่วนงาน [mjuบันทึกถึงส่วนงาน

pdf.pdf]

ความเห็นท่ีประชุม

คล้ายกับพนักงานของมหาวิทยาลัย

4.4 พิจารณากําหนดการสรรหาคณะกรรมการประจําวิทยาลัยบริหารศาสตร์ (หมดวาระ 5 พฤศจิกายน

2566) [คําสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 4-2566 เรื่อง แต่งต้ัง กก.ประจําวิทยาลัย.pdf] [ข้อบังคับ ม.แม่โจ้ว่าด้วย



กก.ประจําคณะ 2560 และ 2562.pdf] [ร่าง.doc] [ร่างคําสั่งคณะกรรมการดําเนินการ.docx] [กําหนดการ

สรรหา กก.คณะ.docx]

ระเบียบวาระท่ี 5 รับทราบรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ

ความเห็นท่ีประชุม

อ.นนท์

- แจ้งเพ่ือทราบ ความก้าวหน้าการประชุมวิชาการที่ รร.เซนทรา (7-8 ก.ย.66) มีบทความ 43 บทความ มี

ผู้เข้าร่วม 93 คน ไม่รวมบุคลากร วบศ.

อ.เฉลิมชัย แจ้งรายละเอียดอีกรอบหนึ่ง 8 มุฑิตาจิต (3 ท่าน) เชิญ ดร.เมธี ร่วมงาน

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

นางอรทัย ใจป้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา

ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม


